

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการหรือกิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณที่ใช้(บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ			
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
โครงการสัมมนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสร้างความสามัคคีในองค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตามสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรม (ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสร้างความสามัคคีในองค์กร	134,000		✓	✓	
โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะสมรรถนะหลักประจำสายงานของกรม/สถาบันการศึกษาให้บริการวิชาการ (ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสร้างความสามัคคีในองค์กร	78,400		✓	✓	
โครงการฝึกอบรมจิตอาสา และคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี	บุคลากรทุกระดับมีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติการเป็นข้าราชการที่ดี	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
กิจกรรมการด้านทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บุคลากรทุกระดับมี คุณธรรม จริยธรรม	ไม่ใช้งบประมาณ			✓	
จัดทำแผนการบริหารอัตรากำลังเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจของกลุ่มงาน (ด้านการบริหาร)	บริหารอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในให้บริการแก่ประชาชนตามแผนของหน่วยงาน (โอน/ย้าย/แต่งตั้ง)	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			
โครงการจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ(ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	บุคลากรทุกระดับมีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติการเป็นข้าราชการที่ดี	ไม่ใช้งบประมาณ		✓		
โครงการสัมมนาและการศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)	บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสร้างความสามัคคีในองค์กร	250,000		✓	✓	
การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ (ด้านการบริหาร)	มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ไม่ใช้งบประมาณ			✓	✓